



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
12 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 12 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,592 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,161,241 ราย เสียชีวิต 68 ราย เสียชีวิตสะสม 23,643 ราย รักษาหายเพิ่ม 21,371 ราย รักษาหายสะสม 2,911,447 ราย ยังรักษาอยู่ 226,151 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 455,048,400 (+1,685,575) ราย เสียชีวิต 6,057,552 (+5,829) ราย รักษาหาย 388,907,907 (+1,366,863) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ ทวีปแอฟริกา พบผู้ป่วยโควิดเกิน 11.26 ล้านราย ยุโรปและฝรั่งเศส ผู้ป่วยเพิ่มสูงรอบใหม่หลังเริ่มคลายมาตรการ **เยอรมนี** พบผู้ป่วยรายวันเกินกว่า 2.6 แสนราย เพิ่มขึ้นสูงอีกครั้งหลังคลายข้อจำกัดควบคุมโรค **ญี่ปุ่น** รัฐบาลพิจารณาการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 4 ขณะที่ออกโครงการแจกเงินสดฉุกเฉินช่วย นศ.ต่างชาติที่ประสบปัญหาโควิด **จีน** พบติดเชื้อวันเดียวเกินพันคนเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี

ประเด็นสำคัญ

1. แนวโน้มสถานการณ์และการเตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน) ทวีตช่อง TNN

- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิดในขณะนี้ที่มีติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น แต่ยืนยันว่าเชื้อโอมิครอนไม่รุนแรง ยังมีสัดส่วนผู้เสียชีวิตน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดลต้าระบาด ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้อ และผู้ที่มีโรคประจำตัว กรมควบคุมโรคจึงมีแนวทางที่จะจำแนกสาเหตุการเสียชีวิตให้ชัดเจน ซึ่งขณะนี้ นักวิชาการกำลังดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับโรคโควิดที่ระบาดอยู่ในขณะนี้

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า แผนการรักษาผู้ป่วยโควิดปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นในวันที่ 1 ก.ค. การรักษาจะเน้นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก และหากแน่ชัดว่าโรคไม่รุนแรง ไม่มีการกลายพันธุ์ที่น่ากังวลก็จะใช้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกแบบที่ไม่ต้องกลับไปกักตัวที่บ้าน ขณะที่การฉีดวัคซีนจะใช้ลักษณะใช้หวัดใหญ่ฉีดตามฤดูกาลปีละ 1 ครั้ง ส่วนยาจะเน้นการรักษาตามอาการ จ่ายยาตามความเหมาะสม

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า คาดการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ทั้ง RT-PCR และ ATK จังหวัดใหญ่ๆ จะเริ่มทรงตัว แต่จะกระจายไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น จะทำให้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อยังคงสูงไปอีก 1-2 เดือน แต่เนื่องจากไทยไม่ได้มีการผ่อนคลายมาตรการมาก อาจทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ขึ้นไปยังหลักหลายแสนคนต่อวัน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้วางแผนการควบคุมโรค เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อก่อนสงกรานต์ แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปทำได้เพียงประคองการแพร่ระบาดไม่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

2. เตือนโควิดคล้ายไข้หวัด-ไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, ch7, soudhitalk, workpointtoday)

- อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุขณะนี้พบว่าผู้ติดเชื้อโควิด 50% ไม่มีอาการป่วย อาการโควิดใกล้เคียงกับโรคไข้หวัด และไข้เลือดออกแล้ว ดังนั้น หากสงสัยว่ามีอาการ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ไข้ ถ่ายเหลว เบื่ออาหาร ตรวจ ATK ทันที หากเป็นผลลบให้สังเกตอาการ 48 ชั่วโมง ถ้ายังไม่ดีขึ้นให้ไป รพ. เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย ส่วนการรองรับผู้ติดเชื้อแบบ OPD เฉพาะพื้นที่ กทม. หากเป็น รพ.สังกัดกรมการแพทย์ รองรับผู้ติดเชื้อได้วันละ 1,000 ราย จาก 2 ช่องทาง คือ คลินิก ARI Clinic และแบ่งเบาภาระงานของสายด่วน 1330 รพ. แต่ละแห่งจะออก QR Code เพื่อให้ผู้ป่วยเก่าส่งต่อให้ผู้อื่นเพื่อเข้ารับบริการ

3. ค่าเสี่ยงภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทน ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีคำตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 และค่าฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล ว่า กรณีเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยปฏิบัติงานโควิด ซึ่งเป็นเงินเพิ่มให้กับคนที่ปฏิบัติงานโควิด แบ่งตามกลุ่ม เช่น แพทย์ และสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานโควิดได้ 1,500 บาท และพยาบาล รวมทั้งกลุ่มอื่น ๆ ที่กำหนดได้ 1,000 บาท โดยกรณีนี้จะกำหนดการจ่ายไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง ซึ่งทั้งหมดไม่มีการยกเลิก เพราะที่ผ่านมามีการขอไปยังสำนักงบประมาณแล้ว ล่าสุดได้ติดตามกับสำนักงบประมาณ ทราบว่า ได้ส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณส่วนนี้แล้ว จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีข้อมูลบุคลากรได้ปฏิบัติงานไปแล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเสนอต่อ ครม. ให้พิจารณา อย่างเร็วภายใน 22 มี.ค. 65 นี้ ส่วนเดือน ม.ค. - มี.ค. 2565 จะมีการเสนอพิจารณาต่อไป

4. หมอชนบทไว้อาลัยประกันสังคมไม่ครอบคลุม "เจอ แจก จบ"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ)

- นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เลขาธิการชมรมแพทย์ชนบท กล่าวถึงโครงการ "เจอ แจก จบ" ว่า ปัจจุบันมีเพียงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสวัสดิการข้าราชการที่รองรับเรื่องนี้ ส่วนสิทธิประกันสังคมยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ มีเพียงเข้าระบบการรักษาที่บ้านหรือชุมชนเท่านั้น ซึ่งโครงการนี้ควรต้องเหมือนกันทุกสิทธิ แต่ รพ.จะเบิกค่าใช้จ่ายจากประกันสังคมได้ก็ต่อเมื่อเข้าสู่ระบบ HI/CI ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่เข้า หน่วยบริการจึงไม่สามารถเบิกได้

- นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สปส. ให้สัมภาษณ์ว่า ตนทำหนังสือแจ้งไปยัง รพ.ทุกแห่ง รวมถึง สปส.สาขา ว่าสามารถร่วมโครงการเจอ แจก จบ ได้ ตั้งแต่ 1 มี.ค. 65 เป็นต้นไป แต่อาจมีเรื่องของการสื่อสารที่ทำให้บางแห่งไม่ทราบ อย่างไรก็ตาม สถานพยาบาลที่ทำโครงการนี้ให้แก่ผู้ประกันตนสามารถเบิกย้อนหลังมาได้ ที่สำคัญตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. จะเปลี่ยนเป็น UCEP Plus ผู้ประกันตนที่ติดโควิดกลุ่มอาการสีเขียวเข้ารับบริการได้ใน รพ.ระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิที่เป็นคู่สัญญาของประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

5. ชาวปลอมแอลกอฮอล์ป้องกันติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยโพสต์, mco, posttoday)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อกระแสข่าวปลอมว่า ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จะไม่ติดเชื้อโควิด 19 และดื่มทุกวันจะให้ผลดีกว่าการออกกำลังกาย โดย สธ. ยืนยันว่าคำแนะนำดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง เมื่อดื่มแล้วทำงานฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่ มีโอกาสติดเชื้อสูง

6. จัดสถานที่สอบสำหรับนักเรียนติดโควิด-เสี่ยงสูง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์)

- นพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การจัดสนามสอบจะมี 2 ส่วนคือ 1. สนามสอบปกติ สำหรับคนเสี่ยงต่ำหรือไม่มีความเสี่ยง เน้นสถานที่จัดที่นั่งสอบห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีระบบระบายอากาศที่ดี โดยเฉพาะห้องแอร์ นักเรียน ผู้คุมสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 2. เด็กที่ติดโควิด 19 สอบ TCAS65 หรือเด็กที่มีความเสี่ยงสูง มีการจัดสนามสอบพิเศษให้ การจัดสถานที่สอบต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เผยว่า พบมีเด็กที่ติดเชื้ออาการเล็กน้อยที่ได้รับโอกาส สามารถสอบเข้าได้ในหลายโรงเรียน ถือเป็นโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี พร้อมถอดบทเรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดสอบครั้งต่อไป ย้ำว่าอย่าให้โควิด 19 มาเป็นอุปสรรคในการศึกษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ)

- รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ TCAS65 เผย ขณะนี้มีนักเรียนลงทะเบียนสอบใน mytcas.com แล้ว 1,712 คน แบ่งเป็นนักเรียนติดเชื้อโควิด 1,441 คน และเป็นนักเรียนเสี่ยงสูง 271 คน ทั้งนี้ ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายใน 24 ชม. ก่อนสอบ ขยายศูนย์สอบจังหวัดอีก 18 แห่งรองรับ

7. เตรียมปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

- นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ระบุว่า วันที่ 18 มี.ค.นี้ ที่ประชุม ศบค. เตรียมพิจารณาปรับมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับมติของ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ โดยจะดูขีดความสามารถแข่งขันในการเปิดประเทศบนพื้นฐานความปลอดภัยของคนไทย หลังจากหลายประเทศมีนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น

8. ไวรัสลูกผสม "เดลตาครอน"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ch7,)

- ดร.วรชัย คุรุจิตต์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศบค. ระบุถึงโควิดกลายพันธุ์ เดลตาครอน ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่จริง ตามที่องค์การอนามัยโลกออกแถลงข่าวยืนยัน แต่ยังไม่พบว่ามีระบาดหรือแพร่กระจายง่ายกว่าเดิม

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ (ไบโอเทค) ให้ข้อคิดเห็นว่า เดลตาครอน จริงๆ เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน ม.ค. 65 ยังไม่มีข้อมูล เรื่องความรุนแรงหรือคุณสมบัติที่โดดเด่นจนต้องจับตามอง เพราะพบมา 3 เดือนแล้ว เนื่องจากเดลตาครอนน้อยลงมาก การเกิดไวรัสแบบนี้คงพบได้ยากขึ้น ที่จะพบตอนนี้จะเป็น BA.1 กับ BA.2 มากกว่า

9. เน้นรัฐจัดยารักษาให้เพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard

- ดร.สุวดี พันธุ์พานิช รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย และว่าที่ ส.ส.กทม. เขต 1 กล่าวว่าปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ทั้งที่รัฐบาลบอกว่าเชื้อโอมิครอนไม่รุนแรง คือ การเข้าถึงการรักษาที่ล่าช้า การจำกัดจ่ายยา และที่สำคัญคือผู้ป่วยโรคไตขาดการล้างไตตามกำหนดจนนำไปสู่การเสียชีวิต จึงเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนขยายหน่วยล้างไตสำหรับผู้ติดเชื้อให้ครอบคลุมทุก

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พื้นที่ เร่งสั่งซื้อยาเพิ่ม โดยเฉพาะยาเรมเดซิเวียร์ รวมถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าอย่างแพ็กซ์โลวิดและโมลนูพิราเวียร์</p> <p>10. Long covid สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ศิริราชพยาบาล โพสต์ข้อความเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยลองโควิด 2 ราย หายป่วยมากกว่าหกเดือนหลงเหลืออาการเด่นทางระบบประสาท รายแรกเป็นชาย เดิมเป็นนักธุรกิจวัยกลางคนที่แข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และไม่ใช้สารเสพติด ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรง หลังกลับไปรู้สึกว่ามีอาการไม่โปร่งโล่งเหมือนเดิม สมาธิและความจำไม่ดี และนอนหลับได้ไม่สนิท เท่าที่ซักประวัติและตรวจร่างกายทำการประเมินขั้นต้น ยังไม่พบความผิดปกติทางร่างกายที่จะอธิบายอาการต่างๆ ได้ดี กำลังอยู่ในระหว่างนัดตรวจการนอนหลับ รายที่สองเป็นหญิงวัยกลางคน ข้าราชการระดับสูง ป่วยไม่รุนแรง หายแล้วไม่มีปัญหาการใช้สมองและนอนหลับ ที่ทราบคือเจ็บปลายประสาท (neuralgia) บริเวณครึ่งล่างของลำตัว ทำกายภาพบำบัดและใช้ยาบรรเทาอาการหลายอย่างแต่ยังไม่ดีขึ้น ตรวจประเมินไม่พบความผิดปกติทางกาย จึงให้คำแนะนำและความมั่นใจว่าเวลาอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะช่วยเยียวยาผู้ป่วยทั้งสอง ขอให้ปรับตัวเพื่ออยู่กับโควิด</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา เผยถึงการปรับเปลี่ยนวิธีจัดทำรายละเอียดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 เพื่อรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย ว่า ตามที่ ปลัด สธ. มีนโยบายให้กรมควบคุมโรคลงรายละเอียดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด 19 มากขึ้น จากเดิมที่นับจำนวนทั้งหมด นับรวมผู้ที่มีเชื้อโควิดที่เสียชีวิตร่วมกับโรคอื่น ๆ หรือสาเหตุอื่นด้วย จึงมีการพูดคุยในการจัดทำรายละเอียดถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิดโดยตรง รวมถึงจะได้จัดทำมาตรการในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนขึ้นด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook กรม สบส.</p> <p>- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เชิญชวนเด็ก 5-11 ปี และประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี ในงาน Thailand International Expo 2022 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 กทม. ระหว่างวันที่ 17-20 มี.ค.65 (เวลา 10.00-19.00 น.) ลงทะเบียนผ่านแอป QueQ ได้ตั้งแต่วันที่ 10-19 มี.ค.65 ตลอด 24 ชม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เร่งประชากรที่ได้รับเข็ม 2 และ เข็ม 3 แล้ว ให้ฉีดเข็มกระตุ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะก่อนสงกรานต์ ห่วงมีสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนมารุกรานอีก หวังเข็ม 3 เป็นเข็มสำคัญสู้ไวรัสอันตราย ส่วนเด็กฉีด 2 เข็มยังไม่พอควรได้เข็ม 3 หวันจุดพิงเด็กติดเชื้อเพียงช่วงเปิดเทอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า WHO แนะนำให้ประเทศต่าง ๆ เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ขณะที่ผู้สูงอายุในไทยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพียง 30% เท่านั้น มีอีก 2 ล้านคน ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว วิธีการป่วยหนักและการเสียชีวิตที่ได้ผลดีที่สุด คือ การเร่งฉีดวัคซีนให้กับคนกลุ่มเสี่ยงให้ครบโดสมากที่สุดอย่างน้อย 90% และฉีดเข็มกระตุ้นให้ได้อย่างน้อย 60%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- ร.อ.ญ.กัญญ์ณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษก กอ.รมน. กล่าวถึงการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวันว่า พล.อ.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ให้ศึกษาทำความเข้าใจในแนวทางที่ สธ. ได้กำหนดตามห่วงระยะเวลาอย่างเคร่งครัด พร้อมนำข้อมูลลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เร่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเท่าทันสถานการณ์ สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง พร้อมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติการกิจ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะช่องทางกรรับแจ้งเหตุ/ข่าวสารต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านสายด่วนความมั่นคง 1374</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.น่าน ได้ติดตั้งตู้จำหน่าย ATK อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ให้บริการประชาชน รับสถานการณ์โควิดในจังหวัดที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูง อำนวยความสะดวก ลดการความเสี่ยงและการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด)</p> <p>- นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนพ.สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์โควิด 19 ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 1,437 ราย เสียชีวิต 2 ราย สอบสวนโรคเกิดจากกิจกรรมทางสังคมที่มีรับประทานอาหารร่วมกันและงานบุญ งานกุศล งานศพ ทำให้แพร่เชื้อในชุมชน ลูกหลานเข้าสถานศึกษาและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด 11 คลัสเตอร์</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>งานกัญชา-กัญชง เมืองกาญจน์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า,</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, thejournalistclub, topnews, thaigov, thailandplus, INN)</p> <p>- นายอนันต์ ชาญวิรุณ รองนายกฯ และรรมว.สธ. เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ กัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ ในการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนากัญชา กัญชง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อสม. ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การปลูก การผลิต การสกัด และการใช้ รวมถึงแนวทางการรักษา พร้อมกล่าวว่า สธ. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชากัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการพัฒนานวัตกรรม ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย สร้างโอกาสทางการแพทย์ เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจประเทศ</p>	
<p>โรคมะเร็งปอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, thailandplus, ch7, voicetv, one31, nationtv, TNN</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย มะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนไทย การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของโรคมะเร็งปอด และสังเกตสัญญาณเตือนไอเรื้อรังติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์ ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก น้ำหนักลด เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร บางรายอาจมีไข้ต่ำ ๆ หรือมีปอดติดเชื้อซ้ำซาก หลีกเลียงปัจจัยเสี่ยง เช่น งดสูบบุหรี่ หลีกเลียงอาหารไขมันสูง รับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย และรีบมาพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติเป็นสิ่งสำคัญ</p>	-
<p>ปัญหาฟันผุของเด็กปฐมวัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (chiangmainews, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุรารณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก แนะนำแปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกเริ่มขึ้น ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และแปรงฟันให้ต่อเนื่องจนกว่าเด็กจะสามารถแปรงฟันได้เอง การดูแลสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดปัญหาฟันผุเมื่อโตขึ้น</p>	-
<p>ชี้แจงกรณีระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น</p> <p>- นพ.ภูษงค์ ไชยชิน นพ.สสจ.ปทุมธานี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวกรณีการระบุตัวตนผู้ป่วยผิดพลาด ว่า เมื่อ 16 ม.ค. หอผู้ป่วย 1/5 รพ.ปทุมธานี ได้รับผู้ป่วยโควิด 6 ราย จากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชน มีสองรายเป็นเพศชาย อายุเท่ากัน เป็นผู้ป่วยติดเตียง ให้อาหารทางสายยาง ไม่สามารถสื่อสารได้ ต่อมา 23 ม.ค. ผู้ป่วยรายหนึ่งมีอาการทรุดลงและเสียชีวิต รพ. จึงประสานแจ้งญาติให้มารับศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ญาติไม่สามารถดูใบหน้าได้เนื่องจากเป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 ต้องบรรจุศพในถุงซิปล็อก 2 ชั้น ต่อมาผู้ป่วยอีกรายอาการทรุดเมื่อญาติมาเยี่ยมพบว่าไม่ใช่บิดาตนเอง เมื่อตรวจสอบพบว่ามีอาการผิดพลาดจริง ทาง รพ.ปทุมธานี ยอมรับพร้อมขอโทษกับญาติผู้เสียชีวิต ซึ่งจะมีการเยียวยาความเสียหายต่อไป</p>	-
<p>คลิผู้ป่วยทะเลาะกับพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Num Boonyarit" แชร์คลิปคุณปู่รายหนึ่ง ไป รพ.หลวงพ่อกวีสักดิ์ ชูตินธรโร อูทิศ กรุงเทพฯ จากนั้นได้มีปากเสียงกับพยาบาล ในเรื่องการรักษาอาการป่วยของคุณปู่ของตน พร้อมระบุข้อความว่าพยาบาลพูดจาไม่ดีกับคนไข้ มีขานเน็ดเสียงแตกแค้นคอมเมนต์จำนวนมาก บางส่วนเห็นใจเจ้าหน้าที่พยาบาล และบางส่วนเห็นใจญาติผู้ป่วย</p>	-